

**THƯ CHÚC MỪNG CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH LONG AN
NHÂN KỶ NIỆM 41 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM
(20/11/1982 - 20/11/2023)**



Các thầy giáo, cô giáo, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Long An thân mến!

Nhân kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2023), tôi thân ái gửi đến các thế hệ nhà giáo, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Long An lời chúc mừng tốt đẹp nhất!

Trong thời gian qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh nhà đã từng bước khắc phục, vượt qua để hoàn thành tốt các nhiệm vụ của năm học. Hệ thống trường, lớp từng bước được quy hoạch phát triển đồng bộ, cơ sở vật chất, trang thiết bị tiếp tục được đầu tư nâng cấp. Chất lượng giáo dục toàn diện, giáo dục mũi nhọn ngày càng được củng cố và nâng cao. Đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục tiếp tục được quan tâm củng cố, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuẩn và không ngừng nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ “trồng người”. Năm 2023, có 64 nhà giáo được Hội đồng của Bộ Giáo dục và Đào tạo xét thông qua, đề nghị Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Ưu tú”, đây là danh hiệu cao quý của Nhà nước nhằm ghi nhận sự đóng góp của quý thầy giáo, cô giáo đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo tỉnh nhà.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của toàn ngành đã thực hiện và đạt được trong thời gian qua, góp phần vào sự phát triển bền vững về kinh tế - xã hội của tỉnh nhà, xây dựng quê hương Long An ngày thêm văn minh và giàu đẹp.

Các thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động ngành Giáo dục và Đào tạo thân mến!


Bước vào năm học mới 2023 - 2024, năm thứ ba thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ XI và là năm thứ tư triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Tôi đề nghị toàn thể cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ngành Giáo dục và Đào tạo phát huy truyền thống yêu nghề, yêu trẻ, đoàn kết, chung sức, chung lòng, nỗ lực, sáng tạo để vượt qua khó khăn, thách thức, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Ngoài việc tập trung giáo dục, đào tạo thế hệ trẻ có kiến thức, chuyên môn, kỹ năng tốt, tôi đề nghị ngành Giáo dục và Đào tạo cần quan tâm giáo dục tinh thần yêu nước, ý thức dân tộc, ý thức trách nhiệm của học sinh, sinh viên đối với bản thân, gia đình, nhà trường và xã hội.

Bên cạnh đó, tôi đề nghị các cấp, các ngành trong hệ thống chính trị và rất mong các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp và toàn xã hội tiếp tục quan tâm, phối hợp, hỗ trợ ngành Giáo dục và Đào tạo thực hiện các nhiệm vụ của ngành.

Tôi tin tưởng rằng, với sự chung sức, đồng lòng của toàn thể thầy giáo, cô giáo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và toàn xã hội, toàn ngành sẽ vững vàng vượt qua mọi khó khăn, thử thách; ra sức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phấn đấu "Mỗi thầy, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo".

Nhân dịp kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2023), xin chúc quý thầy cô giáo, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh nhà luôn nhiều sức khỏe, yêu nghề, hạnh phúc và thành công./.

Chào thân ái!



PHÓ BÍ THƯ TỈNH ỦY - CHỦ TỊCH UBND TỈNH
Nguyễn Văn Út